

แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม

โครงการ “บูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน” ในพื้นที่เขต 10

กิจกรรม/ประชุม: ประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบลเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม: เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เลี้ยงกองทุนระดับอำเภอและตำบลในการสรุปข้อมูล การจัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการและการติดตาม ประเมินผล และเพื่อวางแผนในการจัดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการที่เลี้ยงกองทุนระดับตำบล

กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่: ข้อที่ 2 เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เจริญยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่:

วัน เดือน ปี	วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม	ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)	จำนวน 18 คน ประกอบด้วย คณะทำงาน/พี่เลี้ยงระดับอำเภอ และคณะกรรมการและทีมวิชาการระดับเขต
รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)	เข้าสู่กระบวนการโดย น.ส.จกกลณี ศิริรัตน์ ผู้ประสานโครงการเขตสุขภาพที่ 10 ชี้แจงแผนการดำเนินงาน จากนั้นร่วมวางแผนและ ออกแบบกำหนดการเวที และการทำแผนโครงการ โดยนายเชษฐา คันธจันทร์ ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเชียงใหม่ อธิบายการสรุปผลการ เก็บข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนโดยทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ได้แก่ นายชาญชัย เลี้ยวทอง ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย นางสุชกาย นาคผล ทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเชียงใหม่ สะท้อนผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปผลและมอบหมายงาน หลังจากนั้นรับฟัง ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอแนะ : 1) ควรผลักดันให้แต่ละกองทุน(พี่เลี้ยงทีมตำบล) มีขั้นตอนการคืนข้อมูลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง *คณะกรรมการกองทุน เพื่อนำ ข้อมูลจากการสำรวจเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน กระตุ้นให้คณะกรรมการฯ เกิดความเข้าใจในการพัฒนาแผนและ โครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ (สำหรับการกรอกข้อมูลในโปรแกรม เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง) 2) ควรมีการเชื่อมโยงงานกับการประเมิน LPA ของ อปท.

	<p>3) ควรมีการพัฒนาแผนงาน/โครงการในโปรแกรม ขอให้ทุกกองทุนนำข้อมูลแผนมาด้วย</p> <p>3.1 กองทุนสุขภาพตำบล</p> <p>3.2 แผน LTC</p> <p>3.3 ข้อบัญญัติของ อปท.แผนงานสาธารณสุข</p> <p>3.4 แผนการสอนของ ศพด.</p>
<p>ผลงานที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์/ ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ฐานข้อมูล (ก่อน-หลัง) ใช้ข้อมูลที่เก็บใหม่ เชื่อมโยงกับโครงการในปีงบประมาณ 2566 และใช้ขยายผลมากขึ้นในปีงบประมาณ 2567 (พิจารณาจากข้อมูลใน 10 ประเด็นที่มีการจัดเก็บข้อมูล) • ประเด็นปัญหาสุขภาพ (ในระบบโปรแกรมของ สสส.+มอ.-มองเห็นภาพข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในรวมทั้งตำบล) ในระบบ สปสช.เห็นข้อมูลเฉพาะประเด็นที่มีการนำเสนอจากหน่วยงานขอรับสนับสนุนงบประมาณ • การพัฒนาศักยภาพ ทำอย่างไรจะไปถึงคณะกรรมการกองทุน เช่น นำใช้ข้อมูลจากการสำรวจ นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน • ใน อ.เชียงใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ และทุกกลุ่มวัย ครบทุกครัวเรือน (โปรแกรมออนไลน์ ของ สสส.สำนัก 3-TACNAP) • การบูรณาการข้อมูลจากระบบโปรแกรม (ถ้ากรอกข้อมูลในโปรแกรม สสส.+มอ.ก่อน แล้วนำไปใช้กับโปรแกรม สปสช.จะเกิดประโยชน์ได้มาก) • การจัดสรรงบประมาณ แบบแบ่งสัดส่วนตามกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงาน <p>ตัวชี้วัดโครงการ ข้อที่ 1 และ 2 ได้กองทุนฯ เป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องแผนงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น และข้อที่ 3 ได้คณะทำงาน/พี่เลี้ยงเข้าร่วมดำเนินการเพื่อเสริมทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของ</p>

ภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม :



การประชุมคณะกรรมการกองทุนตำบลเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2566
ในวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี